

รายงานการประชุม  
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/25๖2 ครั้งที่ ๑  
วันที่ 17 ตุลาคม 25๖2 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายราเชนทร์ ขนอม	ประธานสภา	ราเชนทร์ ขนอม	
๒	นายมนัส ใจเหมาะ	รองประธานสภา	มนัส ใจเหมาะ	
๓	นายธวัชชัย ไชยเทพ	เลขานุการสภา	ธวัชชัย ไชยเทพ	
๔	นายธีระพล อังคณานนท์	สท.เขต 1	ธีระพล อังคณานนท์	
๕	นายพิพัฒน์ มีเมือง	สท.เขต 2	พิพัฒน์ มีเมือง	
๖	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	สท.เขต 1	ณัฐวุฒิ ทองใหญ่	
๗	นายวัชระ วิชัย	สท.เขต 1	วัชระ วิชัย	
๘	นางสุกี้ สมทรง	สท.เขต 1	สุกี้ สมทรง	
๙	นายอภิชาติ ทองสม	สท.เขต 2	อภิชาติ ทองสม	
10	นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย	สท.เขต 2	อุทัยวัลย์ ใจสบาย	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุจินดา จริยะวัฒนา	สท.เขต 1	-	ลา
๒	นายพะเยาว์ รอดทัพ	สท.เขต 1	-	ลา
3	นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ	สท.เขต 2	-	ลา

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไมตรี พรหมพิชิต	นายกเทศมนตรี	ไมตรี พรหมพิชิต	
๒	นายกัมพล มีชัย	รองนายกเทศมนตรี	กัมพล มีชัย	
๓	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายกเทศมนตรี	อภิชาติ ใจสบาย	
๔	นายรักเกียรติ ทองจันทร์	เลขาธิการนายกเทศมนตรี	รักเกียรติ ทองจันทร์	
5	นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	จักรกฤษณ์	
6	นางจันทิรา พูนนวล	ผู้อำนวยการกองคลัง	อังคณานนท์	
7	นายวชิรวิชัย แจ่มใจ	วิศวกรโยธา	จันทิรา พูนนวล	
8	นายสรายุทธ์ ยอดเสน	นักวิเคราะห์ฯ	วชิรวิชัย แจ่มใจ	
9	นายเดชากร แก่นเมือง	ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ	สรายุทธ์ ยอดเสน	
10	นายวิจิตร ชัยหาญ	นายช่างไฟฟ้า	เดชากร แก่นเมือง	
11	นางอรุณวรรณ ทองคำดี	เจ้าพนักงานธุรการ	วิจิตร ชัยหาญ	
12	นายจักรี มหาศักดิ์พันธ์	ประธานชุมชน ม.4	อรุณวรรณ ทองคำดี	
13	นางสาวดวงทิพย์ ใจรังสี	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	จักรี มหาศักดิ์พันธ์	
14	นายนฤพล ชนะกุล	นักจัดการงานทั่วไป	ดวงทิพย์ ใจรังสี	
			นฤพล ชนะกุล	

นายรัชชัย ไชยเทพ  
เลขานุการสภาฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เรียนเชิญประธานสภาจตุรบุรุษเทียบบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศอำเภอ  
ขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอำเภอขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ประจำปี ๒๕๖2 ด้วยอำเภอขนอมพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาเทศบาลตำบล  
อำเภอขนอม มีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562  
มีกำหนด 15 วัน เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และเรื่องอื่นๆ  
อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ ๓๖ (๒)  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ ๓173/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3241/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม  
2561 เรื่อง

การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

มอบอำนาจให้นายอำเภอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยวิสามัญ

นายอำเภอขนอม จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอำเภอขนอม สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖2 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม  
25๖2 จำนวน ๑๕ วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ	รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ ๒6 สิงหาคม ๒๕๖2 สมาชิกท่านใดจะแก้ไขส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	รับรอง 6 ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ 3	กระทู้ถาม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องเสนอใหม่
ประธานสภาฯ	5.1 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 10 โครงการ 5.1.1 โครงการปรับปรุงเตาเผาขยะ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม งบประมาณ 1,938,000.- บาท ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ
นายกัมพล มีชัย	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
รองนายกเทศมนตรี	ทุกท่าน ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เสนอการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งมีหนังสือด่วนที่สุด โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอเทศบาลตำบลอ่าวขนอม มีโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด 10 โครงการ เงินสะสมของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ยอดเงินสะสมทั้งหมด 25,363,662.93 บาท ซึ่งต้องกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน 6 เดือน เป็นเงิน 12 ล้านบาท และกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 3 เดือน เป็นเงิน 4,500,000 บาท คงเหลือ 8,863,662.93 บาท และต้องกันไว้กรณีสาธารณภัยร้อยละ 10

เป็นเงิน 886,366.29 บาท  
 ฉะนั้นเงินคงเหลือที่สามารถจะใช้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ได้เป็นเงิน  
 7,977,296.64 บาท  
 ซึ่งทางเทศบาลตำบลอ่าวขนอมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสิ่งที่จะต้อง  
 ดำเนินการจำนวน 10 โครงการ ซึ่งเป็นยอดเงินรวมทั้งหมด 7,861,300 บาท  
 ซึ่งตามระเบียบวาระการประชุมผมจะนำเสนอที่ละโครงการเพื่อสมาชิกจะได้พิ  
 ิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.1.1 โครงการปรับปรุงเตาเผาขยะ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบล  
 อ่าวขนอมงบประมาณ 1,938,000 บาท  
 โดยปรับปรุงเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ยี่ห้อ SANKYO รุ่น NFI 120  
 โดยการใช้เงินอุดหนุนระบบไซโคลน  
 ตามรูปแบบรายการที่บริษัทผู้ผลิตเตาเผากำหนด จำนวน 2 เตา  
 ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
 เป็นโอกาสดีที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 จะได้ใช้งบประมาณไปปรับปรุงเตาเผาขยะ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาขยะ  
 ส่วนรายละเอียดต่างๆ ก็ได้แจกให้กับท่านสมาชิกไปแล้ว  
 ขอเสนอให้สมาชิกได้พิจารณาด้วย ขอขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านรองกัมพล มีชัย ที่ได้เสนอต่อสภาฯ  
 ต่อไปมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ

นายจักรกฤษณ์ อังคนานนท์

เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 ผมขอแนะนำเพิ่มเติมจากที่

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ท่านรองกัมพล มีชัย ได้นำเสนอโครงการปรับปรุงเตาเผาขยะ  
 ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
 ขอเรียนว่าศูนย์บริหารจัดการขยะจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557  
 โดยได้ติดตั้งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศจำนวน ๒ เตา  
 ในการดำเนินการครั้งนั้นได้ดำเนินการภายใต้กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2  
 ฉบับ คือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  
 กำหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยทั้ง  
 อากาศเสียออกสู่ชั้นบรรยากาศ พ.ศ. 2553  
 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  
 กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปล่อยทั้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะ พ.ศ.  
 2553 เทศบาลได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง  
 และเมื่อปี พ.ศ. 2560 รัฐบาล คสช. ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง  
 การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐

กำหนดแนวทางและให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการมูลฝอยออกเป็น 5 วิธี คือ

- ๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
- ๒) การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
- ๓) การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน
- ๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
- ๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลอ่าวขนอมดำเนินการอยู่ 2 ประการ คือ 1.

การกำจัดด้วยพลังงานความร้อนโดยใช้เตาเผาระบบควบคุมอากาศ 2.

การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การทำปุ๋ยตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่

ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสะสมอยู่ประมาณ 200 ตัน

เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศฉบับนี้ทางเทศบาลต้องปฏิบัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด

ก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลอ่าวขนอมได้เสนอขอรับการประเมิน EHA

ประเภทการจัดการมูลฝอย ระดับจังหวัดในปี พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรและไปรับรางวัลที่พิทยา จนกระทั่งในปี พ.ศ.

๒๕๖๑ ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง

แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ศ.

๒๕๖๑ เทศบาลเสนอขอรับการประเมิน EHA ประเภทการจัดการมูลฝอย

อีกแต่ผ่านการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน

เนื่องจากต้องดำเนินการตามกฎหมายตามประกาศกรมควบคุมมลพิษฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

กล่าวอย่างเคร่งครัด

ประเด็นนี้เทศบาลต้องปรับปรุงเตาเผาขยะของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน

ซึ่งนายกเทศมนตรีก็ไม่ได้ใส่ใจ

ได้หาแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้เตาเผาของเทศบาลมีมาตรฐานสอดคล้องตาม

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

จึงได้แจ้งประสานไปยังบริษัทผู้ผลิตเตาเผาให้มาดำเนินการปรับปรุงเตาเผาให้

ได้ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง

แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2561

โดยเทศบาลได้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงเตาเผาให้ได้ค่ามาตรฐานโดยเร็วที่สุด

เพราะถ้าปรับปรุงไม่ได้ต้องยกเลิกระบบการจัดการขยะด้วยเตาเผา

จะนำขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละวันไปจ้าง อปท.อื่นในจังหวัดกำจัดก็ไม่ได้

เพราะติดขัดกรณีการประกาศโซนนิ่งจัดการขยะของจังหวัดนครศรีธรรมราช

จะนำไปจ้างกำจัดต่างจังหวัดก็ไม่ได้

เพราะขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจังหวัด ตอนนี้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบตามประกาศดังกล่าว เช่น เทศบาลตำบลท้องเนียน และเทศบาลตำบลขนอม

ก่อนหน้านี้ได้นำขะไปแจ้งกำจัดทำ RDF ที่เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตอนนี้ต้องหยุดดำเนินการเพราะติดขัดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวและคณะกรรมการจังหวัดไม่อนุญาต

เทศบาลตำบลท้องเนียนจึงได้นำขะมากำจัดที่ อบต.ควนทอง

ส่วนเทศบาลตำบลขนอมก็กลับมารื้อฟื้นขะเดิมเพื่อทำการกำจัดด้วยวิธีฝังกลบเช่นเดิม ปัจจุบันทุก

อปท.ต้องปรับปรุงระบบการจัดการขยะของตนเองให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งเทศบาลตำบลอ่าวขนอมโดยนายกเทศมนตรีได้ติดต่อประสานงานให้บริษัทผู้ผลิตเตาเผาขยะหามาตรการมาดำเนินการปรับปรุงเตาเผาขยะให้ได้ค่ามาตรฐาน

ก็เลยได้มีการทำบันทึกข้อตกลงให้มาดำเนินการปรับปรุงเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ยี่ห้อ SANKYO รุ่น NFI 120 โดยการเชื่อมต่อระบบไซโคลน

ตามรูปแบบรายการที่บริษัทผู้ผลิตเตาเผา กำหนด จำนวน ๑ เตา

และให้ดำเนินการวัดค่าอุณหภูมิทุกๆ 3 เดือน

พบว่าสามารถวัดค่าอุณหภูมิได้มาตรฐาน คือไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส เห็นว่าการปรับปรุงเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเชื่อมต่อเข้ากับระบบไซโคลนจำนวน ๒ เตา

จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง

แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ศ.2561 ได้ จึงขอเรียนให้สภฯ ทราบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณ คุณจักรกฤษณ์ อังคนานนท์ ที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้สภฯ ทราบต่อไปมีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ

นายพิพัฒน์ มีเมือง

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิก และผู้เข้าประชุมทุกท่านจริงๆ

สท.เขต 2

ผมก็เห็นด้วยนะครับที่เราจะมาแก้ปัญหาการจัดการขยะ

แต่ผมขอติงเรื่องเอกสารน่าจะแจกก่อนหน้านี้ เพื่อสมาชิกจะได้มีเวลาดู

เพราะงบประมาณก็เยอะ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านพิพัฒน์ มีเมือง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงด้วยครับ

นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับประเด็นนี้ จริง ๆ  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

แล้วท่านนายกเทศมนตรีได้ทำหนังสือประกอบโครงการและรายละเอียด  
ยดงบประมาณถึงท่านประธานสภาฯ ครบถ้วนครับ  
แต่เมื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กิจการสภาฯ ให้สรุป  
เฉพาะที่สำคัญ ในประเด็นนี้ก็ต้องขอภัยด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณ คุณ จักรกฤษณ์ อังคณานนท์ ที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม  
ต่อไปมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้าง ขอเชิญครับ

นายพิพัฒน์ มีเมือง สท.เขต 2 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าประชุมทุกท่าน ยังมี  
ประเด็นที่ผมสงสัยอีกนิดครับ ที่ว่าไม่ได้ใช้งบประมาณมาซ่อม  
ไม่ทราบซ่อมตรงไหน อย่างไร ถึงไม่ต้องใช้งบประมาณ ขอให้ชี้แจงด้วยครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านพิพัฒน์ มีเมือง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงด้วยครับ

นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
บริษัทผู้ผลิตเตาเผาขยะ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ ระบบควบคุมอากาศ ยี่ห้อ SANKYO รุ่น NFI 120  
ได้ทำการปรับปรุงเตาเผาโดยการเชื่อมต่อระบบไซโคลน  
ตามรูปแบบรายการที่บริษัทผู้ผลิตเตาเผากำหนด จำนวน ๑ เตา  
สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งปล่องระบายควันให้สูงขึ้น  
ตอนนี้ วัตถุประสงค์ หุ มิ ได้ ตาม ค ำ มา ต ร ร ฐ า น  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ  
ซึ่งการทดลองใช้งานตามระบบไซโคลนในครั้งนี้ได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุง  
เตาเผา ระบบควบคุมอากาศให้มีประสิทธิภาพใหม่หมดทั้ง ๒ เตา ต่อไปครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณ คุณ จักรกฤษณ์ อังคณานนท์ ที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม  
ต่อไปมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้าง ขอเชิญครับ

นายวัชระ วิชัย เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผม

สท.เขต 1 อยากทราบว่าตัวที่ซ่อมตัวก่อนเองงบประมาณมาจากตรงไหน  
และตัวนี้ อี ก ง บ ป ระ ม า ณ ไม่ ใ ช้ น ้อ ย ๆ นะ ค ร ับ  
ผมอยากทราบว่างบประมาณที่ซ่อมครั้งก่อนมาจากไหน เท่าไหร่  
ขอให้ชี้แจงด้วยครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านวัชระ วิชัย ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงด้วยครับ



- นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์ เรียน ท่าน ประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่ท่านสมาชิกได้ซักถาม
- หัวหน้าสำนักปลัดฯ มา ผม ขอ น้ า เ รีย น ว่า ำ การปรับปรุงเตาเผาโดยการเชื่อมต่อระบบไซโคลนโดยบริษัทผู้ผลิตเตาเผาขย ะระบบควบคุมอากาศ ยี่ห้อ SANKYO รุ่น NFI 120 เพื่อ ท ำ ก ำ ร ท ด ล อ ง ใ ช้ เ ท ศ บ ำ ล ไม่ ต้อง ใ ช้ บ ปร ะมา ณ อย ำ ง ที่ ผ ม ได้ น ำ เ รีย น ไป แ ล้ว คร ับ โดยท่านนายกเทศมนตรีได้ให้ผู้ผลิตมาดำเนินการให้ได้มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดโดยบริษัทดำเนินการเองทั้งหมดครับ
- ประธานสภาฯ ขอ บ คุ ณ คุ ณ จั ก ร ก ร ษ ณ์ อ ง ค ณ ำ น น ท์ ที่ ได้ ชี้ แ จ ง เ พิ่ ม เ ตี ม ต ่อ ไป มี ส มา ช ก ท ำ น ไ ต จะ อ ก ิ ปร ำ ย เ พิ่ ม เ ตี ม อ ก ำ บ ำ ง ข อ เ ชี ย ก ร ับ
- นายไมตรี พรหมพิชิต เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อไม่ให้เกิด
- นายกเทศมนตรี ค ว ำ ม ค ล ำ ง แ ค ล ง ใ จ แ ก่ ท ำ น ส มา ช ก ผ ม ข อ แ จ้ ง ว่า เ นื่ อ ง จ ำ ก เ ต ำ เ ผ ำ ข ย ะ ร ะ บ บ ควบ คุม อ ก ำ ส ยี่ ห้อ SANKYO รุ่น NFI 120 ของเทศบาลได้ใช้มาหลายปีติดต่อกันโดยไม่ได้หยุดพัก เกิด ก ำ ร คี ก ก ร ่อ น แ ล ะ ช ่อ ม แ ช ม ห ล ำ ย ค ร ั้ง ปร ะ ก อ บ ก ำ บ มี ปร ะ ก ำ ส ก ร ม ควบ คุม ม ล พ ิ ช ะ เ รื่ อ ง แ น ว ท ำ ง ใ น ก ำ ร จ ำ ด ก ำ ร ข ย ะ ม ล ฝ อย ด ำ ย เ ต ำ เ ผ ำ อย ำ ง มี ปร ะ ส ิ ท ธิ ก ำ พ พ.ศ.2561 บ ำ ง ค ำ บ ใ ช้ ผ ม เ ล ย ใ ห้ ก อ ง ส ำ ร ฐ ำ ร ณ ส ข ุ และ สິ ง แ ว ด ล ่อ ม ผู้ รั บ ผ ิด ข อ บ ง ำ น จ ำ ด ก ำ ร ข ย ะ ปร ะ ส ำ น ไป ย ำ ง บ ริ ช ำ ท ำ ว ำ พ ่อ จะ มี วิ ธ ิ ก ำ ร ที่ จะ ท ำ ให้ ได้ ม ำ ต ร ฐ ำ น หรือ ไม่ บ ริ ช ำ แ จ้ ง ำ ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ เ นี น ก ำ ร ได้ ผ ม เ ล ย แ จ้ ง ให้ ม ำ ด ำ เ นี น ก ำ ร และ ท ด ล อ ง ใ ช้ ก ่อน เ พ ร ำ ะ อ น ำ ค ต ท ำ ง เ ท ศ บ ำ ล อ ำ จ จะ ห ำ ง บ ปร ะมา ณ ม ำ จ ำ ด ช ี อ ต ร ง น ี้ เ มื่ อ บ ริ ช ำ ได้ น ำ ม ำ ให้ ท ด ล อ ง ใ ช้ โดย ไม่ มี ค ำ ใ ช้ จ ำ ย ไ ต ๆ ท ำ ง ส ี น ถ้า ท ด ล อ ง แ ล้ว มี ปร ะ ส ิ ท ธิ ก ำ พ ก ำ จะ ได้ ห ำ ม ำ ต ร ก ำ ร ด ำ เ นี น ก ำ ร ต ่อ ไป เ มื่ อ ก ะ ท ร ว ง ม ห ำ ด ไ ท ย ได้ มี ห ำ น ึ่ง ส ื่อ แ จ้ ง ก ำ ร ใ ช้ จ ำ ย เ จี น ส ะ ส ม ข อ ง อ ป ท . จ ี ง ได้ ด ำ เ นี น ก ำ ร ข อ ใ ช้ จ ำ ย เ จี น ส ะ ส ม เ पी อ ด ำ เ นี น ก ำ ร ต ่อ ไป ส ำ ว น ช ำ น ต ่อน ด ำ เ นี น ก ำ ร จ ำ ด ห ำ พ ัส ต ุ ก ำ ต ำ อ ง ผ ำ น ร ะ บ บ e-bidding ต ำ ม ระเบี ย บ ต ่อ ไป ผ ม ข อ แ จ้ ง ให้ ท ร ำ บ แ ค ่น ี้ ข อ บ คุ ณ คร ับ
- ประธานสภาฯ ขอ บ คุ ณ ท ำ น น ำ ย ก ที่ ได้ ชี้ แ จ้ ง เ พิ่ ม เ ตี ม ต ่อ ไป มี ส มา ช ก ท ำ น ไ ต จะ อ ก ิ ปร ำ ย อ ก ำ บ ำ ง ข อ เ ชี ย ก ร ับ

- นางสุกี้ สมทรง  
สท.เขต 1  
เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่  
ได้ รั บ พื ง ค่ำ ซึ ้ แ จ ง จ า ก ท่ า น น า ย ก  
ก็ได้เข้าใจชัดเจนขึ้นถึงความจำเป็นในการแก้ปัญหาการจัดการขยะที่มีกันมา  
นานแล้ว ดิฉันคิดว่าเพื่อนสมาชิกไม่ขัดข้องที่จะดำเนินการตรงนี้  
ขอบคุณมากคะ
- ประธานสภา  
นายพิพัฒน์ มีเมือง  
สท.เขต 2  
เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าประชุมทุกท่าน  
ผมขออนุญาต  
ตรงระบบ e-bidding ถ้าบริษัทที่มาดำเนินการตรงนี้ไม่เข้ามา  
แต่มีบริษัทอื่นเข้ามาจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ครับ ขอขอบคุณมากครับ
- ประธานสภา  
นายไมตรี พรหมพิชิต  
นายกเทศมนตรี  
ขอ บ คุ ณ ท่ า น พื พั ฒ น์ มี เมื อ ง ที่ ได้ ต้ ง ขั อ ส ง สั ย  
ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ
- ประธานสภา  
นางจันทิรา พูนนวล  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
เรียนประธานสภา ที่เคารพ สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คำว่า  
e-bidding คือใครก็ได้ที่จะมาทำ  
แต่คนที่เข้ามาต้องทำให้ได้ตามที่เราตั้งไว้  
และบริษัทที่ทำไม่ได้ก็คงไม่เข้ามาดำเนินการตรงนี้ ส่วนในเรื่อง e-bidding  
ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่กองคลังได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร  
ขอบคุณมากครับ
- ประธานสภา  
นางจันทิรา พูนนวล  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ขอ บ คุ ณ ท่ า น น า ย ก ที่ ได้ ชี้ แ จ ง เ พิ่ ม เ ต็ม ต่ อ ไป  
ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากกองคลังชี้แจงด้วยครับ
- ผู้อำนวยการกองคลัง  
ภาครัฐ ระบบ EGP ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท  
จะต้องทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาล  
และผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่จะไม่ได้เจอกันซึ่งเป็นวิธีที่โปร่งใสและทำให้ทุก  
การป ระ ห ยั ด ง บ ป ระ ม า ณ เป็ น อ ย่ า ง ม า ก  
ในกรณีที่จะปรับปรุงเตาเผาขยะก็เช่นกัน จะต้องใช้วิธี e-bidding  
ใ น ก า ร ห า ผู้ รั บ จั ำ ง  
ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่เทศบาลต้องการให้มาดำเนินการอย่างแน่นอน  
ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ทราบต่อไปมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 9 ท่าน
ประธานสภาฯ	5.1.2 โครงการถมหินผุศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 77,900.- บาท ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ
นายกัมพล มีชัย	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
รองนายกเทศมนตรี	ทุกท่าน โครงการถมหินผุศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยถมหินผุฝังกลบบ่อขยะเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 7 – 26 เมตร ยาวเฉลี่ย 62 - 65 เมตร หน้า 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,047 ตารางเมตร ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 314 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณท่านรองกัมพล มีชัย ที่ได้เสนอต่อสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ
นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์	เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนเพิ่มเติมจากที่
หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ท่านรองได้เสนอ ศูนย์บริหารจัดการขยะจะมีอยู่มุมหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้ถมหินผุ และเมื่อปีที่ผ่านมามีการปลูกป่า แต่เนื่องจากเป็นหินผุเลยไม่ได้ผลเท่าที่ควร มีอยู่มุมหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่เว้นไว้ถึงเวลาที่ต้องฝังกลบให้มิดชิดเพราะมีขยะเก่าอยู่ พื้นที่ไม่ถึง 1 ไร่ จากทั้งหมด 14 ไร่ ขอนำเรียนแค่นี้ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณ คุณจักรกฤษณ์ อังคณานนท์ ที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 9 ท่าน
ประธานสภาฯ	5.1.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม งบประมาณ 90,000.- บาท ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ

- นายกัมพล มีชัย  
รองนายกเทศมนตรี
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
- ทุกท่าน สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมักโครงสร้างเหล็กขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาขอขอบคุณมาครับ
- ประธานสภาฯ
- ขอขอบคุณท่านรองกัมพล มีชัย ที่ได้เสนอต่อสภาฯ มีสมาชิกหรือผู้บริหารท่านใดจะอภิปรายบ้างขอเชิญครับ
- นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากปัจจุบันทางเทศบาลได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ย และเรามีรถขยะคันเล็กสำหรับขนขยะเปียกจากโรงแรมและร้านอาหาร และมีการคัดแยกขยะตรงจากตลาด สะสมและนำไปทำปุ๋ยทำมา 2 ปี เราได้ปุ๋ยหมักในปริมาณมากตอนนี้ ถ้าท่านสมาชิกเข้าไปในโรงปุ๋ยตอนนี้จะเห็นว่ามืออยู่ประมาณ 100 ตัน และที่กำลังย่อยสลายอยู่ก็เยอะแต่เราไม่มีเครื่องร่อนในขยะมีสิ่งเจือปนอยู่มากที่ไม่ย่อยสลาย ซึ่งที่ผ่านมาจากเทศบาลก็ได้นำไปแจกให้กับชาวบ้าน ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีและมีผู้มาสั่งจองเยอะมาก แต่ปัญหาคือเราไม่มีเครื่องร่อน ถ้าเรามีเครื่องร่อนผมว่าทางเทศบาลจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายปุ๋ยเข้ามาอีก ผมขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ
- ขอขอบคุณ คุณจักรกฤษณ์ อังคณานนท์ ที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ 9 ท่าน
- ประธานสภาฯ
- 5.1.4 โครงการก่อสร้างจุดเขคอินทางลงหาดสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (บริเวณหาดคอเขา หมู่ที่ 2 และหาดหน้าด่าน หมู่ที่ 6) จุดละ 55,000.- บาท งบประมาณ 110,000.- บาท ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ
- นายกัมพล มีชัย
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม

รองนายกเทศมนตรี	ทุกท่าน โครงการก่อสร้างจุดเช็คอินทางลงหาดสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (บริเวณหาดคอเขา หมู่ที่ 2 และหาดหน้าด่าน หมู่ที่ 6) โดยก่อสร้างจุดเช็คอิน ถ่ายภาพพักผ่อน บริเวณทางลงหาดสาธารณะ จำนวน 2 จุด หาดคอเขาและหาดหน้าด่าน โดยเขียนเป็นตัวหนังสือและโครงสร้างเป็นสแตนเลสงบประมาณ 110,000 บาท ส่วนรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกไปแล้ว ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาขอบคุณอีกครั้ง
ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่านรองกัมพล มีชัย ที่ได้เสนอต่อสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 9 ท่าน
ประธานสภาฯ	5.1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยก - หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม งบประมาณ 2,822,900.- บาท ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ
นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรี	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ตามที่ท่านสมาชิกได้เห็นถ้าผ่านไปทางถนนหน้าด่านจะเห็นว่าชำรุดมากอาจจะ เก กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ใ ต้ และอีกอย่างถนนสายนี้เป็นถนนสายที่เทศบาลมุ่งมั่นว่าจะให้เป็นถนนที่สวยงาม และเป็นถนน 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปจะใช้ชื่อว่า ถนน โลมา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งถนนเส้นนี้มีในเทศบาล ญู ติ แ ล้ ว แต่เราพยายามจะต่อเติมมาจากสี่แยกคอนโดมาหัวสะพาน ซึ่งจะเห็นว่าบริเวณนี้ชำรุดมาก ถ้าใช้ตลอดสายคงจะไม่พอ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว เพราะมีเวลาจำกัด ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณอีกครั้ง
ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่านนายกที่ได้เสนอต่อสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 9 ท่าน

- ประธานสภาฯ 5.1.6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยผู้ใหญ่เข้ม หมู่ที่ 5 ตำบลชนอมงบประมาณ 242,500.- บาท ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ
- นายกัมพล มีชัย เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
- รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยผู้ใหญ่เข้ม หมู่ที่ 5 ตำบลชนอม โดยทำการปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. งบประมาณ 242,500.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อจากโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาขอขอบคุณมากครับ
- ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านรองกัมพล มีชัย ที่ได้เสนอต่อสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างขอเชิญครับ
- นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่ผมดูการ
- สท.เขต 1 จ่ายขาดเงินสะสมจากโครงการที่ 5.1.1 – 5.1.5 ซึ่งผมเห็นว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมและสำคัญมาก แต่โครงการที่ 5.1.6 - 5.1.10 ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 อยู่แล้ว ผมอยากทราบว่าความจำเป็นตรงนี้จะนำเงินสะสมมาใช้จำเป็นแค่ไหน ขอขอบคุณมากครับ
- ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านณัฐวุฒิ ทองใหญ่ ที่ท่านได้ตั้งข้อสงสัย ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงด้วยครับ
- นายกัมพล มีชัย เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
- รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน จากที่ท่านสมาชิกได้สอบถามในเรื่องของการทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นสิ่งที่ทำยากมากเพราะงบประมาณมีจำกัด ซอยผู้ใหญ่เข้มเหลือ 70 เมตร ไม่สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตลอดสาย โชคดีที่รัฐบาลมีนโยบายให้ยกเว้นระเบียบจ่ายขาดเงินสะสมได้ ซึ่งจะได้ดำเนินการได้ตลอดสาย และทุกโครงการที่ท่านสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตก็ขอเรียนว่าทุกโครงการเป็นการทำต่อเนื่องจากในเทศบัญญัติเพื่อจะได้เชื่อมโม

	ยงกัน ซึ่งทางกองช่างก็ได้ทำประมาณการไว้แล้ว ขอเรียนให้ทราบ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณท่านรองกัมพล มีชัย ที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ทราบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ
นายไมตรี พรหมพิชิต	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
นายกเทศมนตรี	อยาก จะ ชี้แจง เพื่อ ให้ เข้าใจ ตรง กัน ว่า ใน ทุก ๆ โครงการในเทศบัญญัติดำเนินการได้ไม่ตลอดเส้นทางเนื่องจากงบประมาณมี จำนวนจำกัด อย่างที่ รองกัมพล มีชัย ได้ ชี้แจง ไป พอ รัฐบาล มี นโยบาย ให้ จ่าย ขาด เงิน สะสม เราก็มีช่องทางที่จะดำเนินการให้ได้หมด อย่างของหมู่ที่ 5 ซอยผู้ใหญ่เข้ม ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวประชาชนสามารถลงหาดได้สะดวก ซึ่งงบประมาณทางผู้บริหารเองก็พยายามเฉลี่ยให้ได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ท่านสมาชิกอาจจะเห็นว่าแต่ละโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมแต่ละโครงการ ไม่ได้เยอะ เพราะเราทำต่อเนื่องจากในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งจะเลือกเส้นทางที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน โดยเฉพาะเส้นทางทางท่องเที่ยว เราจะให้ความสำคัญ ก่อน เพราะเป็น แหล่งเงิน ภาษี ต่าง ๆ ที่เทศบาลจะได้รับกลับเข้ามา ขอเรียนให้สมาชิกทราบดังนี้ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ทราบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 9 ท่าน
ประธานสภาฯ	5.1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจรรุญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม งบประมาณ 956,800.- บาท ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ
นายกัมพล มีชัย	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
รองนายกเทศมนตรี	ทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจรรุญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. งบประมาณ 956,800.- บาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ	ขอ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล มี ชัย ที่ ได้ เสน อ ต่ อ ส ภ า ย มีสมาชิกรู้ท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 9 ท่าน
ประธานสภาฯ	5.1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลชนอม งบประมาณ 219,500.- บาท ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ
นายกัมพล มีชัย	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
รองนายกเทศมนตรี	ทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลชนอม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. งบประมาณ 219,500.- บาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาขอขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ	ขอ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล มี ชัย ที่ ได้ เสน อ ต่ อ ส ภ า ย มีสมาชิกรู้ท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 9 ท่าน
ประธานสภาฯ	5.1.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาคลอง - นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลชนอม งบประมาณ 600,800.- บาท ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ
นายกัมพล มีชัย	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
รองนายกเทศมนตรี	ทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาคลอง - นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลชนอม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. งบประมาณ 600,800.- บาท ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ทำต่อเนื่องจากในเทศบาลัญติ เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาขอขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ	ขอ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล มี ชัย ที่ ได้ เสน อ ต่ อ ส ภ า ย มีสมาชิกรู้ท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 9 ท่าน



ประธานสภาฯ	5.1.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายวิลาศ - นายสวาท หมู่ที่ 11 ตำบล บ ล ข น อ ม ง บ ป ร ะ ม า ณ 802,900.- บ า ท ข อ เชีญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ
นายกัมพล มีชัย	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
รองนายกเทศมนตรี	ทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายวิลาศ - นายสวาท หมู่ที่ 11 ตำบล บ ล ข น อ ม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ง บ ป ร ะ ม า ณ 802,900.- บ า ท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง	ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล มี ชัย ที่ ได้ เสนอ ต่อ สภาฯ ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 9 ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ	6.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ขอเชิญผู้บริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ
นายกัมพล มีชัย	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
รองนายกเทศมนตรี	ทุ ก ท่ า น ดั ว ย เ ท ศ บ า ล ต่ า บ ล อ่ า ว ข น อ ม มื ค ว า ม จ้ า เ ป็น ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น แ บ ล ง แ ผ น พ้ ฒ น า ท้ อ ง ถื น เพื่ อ ให้ มื ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ เ ท้ จ จ ริ ง แ ล ง เพื่ อ ให้ ปร กิ ฎั ติ เ ป็น ไป ตา ม ระเบีย บ ของ การ จั ด ท้ า แ ผ น พ้ ฒ น า จึ ง ได้ จั ด ท้ า แ ผ น พ้ ฒ น า ท้ อ ง ถื น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เ ป ลี่ ย น แ บ ล ง (จ บ ั บ ที่ 2) เพื่ อ ใช้ เ ป็น กรอบ แ น ว ทา ง แ น ว ทา ง ใน การ ใ ช้ จั ย เ ฉิน ส สะ สม แ ล ง จั ด ท้ า ง บ ป ร ะ ม า ณ ต่ อ ไป โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น เพื่อให้เทศบาลตำบลอ่าวขนอมมีแผนพัฒนาท้องถิ่น

ใช้ เป็น เครื่อง มือ ใน การ พั ฒ น า ท อ ง ถึ น ต อ ไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และ นำ ไป ป ฎิ บั ติ ร ว ม ทั้ง แ จ้ ง ส ภ า ท อ ง ถึ น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ า เภ อ หน้ ว ย ง า น ที่ ก่ ย ว ษ์ อ ง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และ ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ดังนั้น เพื่อ ให้ เป็น ไป ต า ม ระเบีย บ ดัง ก ล่า ว ข้าง ตั น กระผมจึงขอรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ต่ อ ส ภ า ท ะ ศ บ า ล ต่ า บ ล อ่ า ว ข น อ ม ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอมได้อนุมัติและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งให้สภาย ได้รับทราบ ขอขอบคุณ

ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านรองกัมพล มีชัย ที่ได้แจ้งให้สภาย ทราบ มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดคุยอีกบ้าง ขอเชิญครับ

นายมนัส ใจเหมาะ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

สท.เขต 2

วันนี้ ผม รู้ สึ ก ดี ใจ ที่เพื่อนสมาชิกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการทุกโครงการ และได้ให้ความเห็นชอบทุกโครงการ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ผมขอขอบคุณมากครับ

ประธานสภา

ขอบคุณท่าน มนัส ใจเหมาะ ครับ ต่อไปมีท่านใดจะพูดคุยอีกบ้าง ขอเชิญครับ

นายกัมพล มีชัย  
และผู้เข้าร่วมประชุม  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้สภาย ทราบ เรื่องอำเภอยิ้ม ซึ่งจัดในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ วัด เขา ข น อ ม เวลา 09.30 น . ท่านใดที่ไม่ติดภารกิจขอเชิญร่วมกิจกรรมได้ครับ โดยการแต่งกาย แต่งโทนสีเหลือง ถ้าเป็นจิตอาสาก็แต่งชุดจิตอาสา และอีกเรื่อง การจัดงานวิ่งในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดที่โรงเรียนบ้านเป็ด ระยะทางที่ วิ่ง 30 กม . 15 กม . และ 5 กม . ในเรื่องของการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วรับจำนวนจำกัด จุดสตาร์ทและจุดจบที่โรงเรียนบ้านเป็ด โดยเริ่มเวลา 06.00 น .

ก็ขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ และเรื่องสุดท้ายที่จะแจ้ง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม จะจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งหลังจากประชุมสภาฯ เสร็จ ท่านสมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีลอยกระทงได้ เพราะทางผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดประชุมกันวันนี้ในเวลา 11.00 น. ขอแจ้งให้ทราบแล้ว ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านรองกัมพล มีชัย ที่ได้แจ้งให้สภาฯ ทราบ มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น

(ลงชื่อ) รัชชัย ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ  
(นายรัชชัย ไชยเทพ)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

#### คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุกจินดา จริยะวัฒนา  
(นางสุกจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง  
(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่  
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ  
(นายราเชนทร์ ขนอม)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง  
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

ผู้ลงนามรับรอง

































(ลงชื่อ) รัชชัย ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ  
(นายรัชชัย ไชยเทพ)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา จริยะวัฒนา  
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง  
(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) มนัส ใจเหมาะ  
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่  
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง  
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ  
(นายราเชนทร์ ขนอม)  
ผู้ลงนามรับรอง



































